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บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
 

รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2557 
 

วัน เวลำ และสถำนที่ 
ประชุมเมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุธี ออดิทอเรียม ชัน้ 4 บริษัท ซินเน็ค 

(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่  เลขท่ี 433 ถนนสุคนธสวัสด์ิ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230 
 

เร่ิมกำรประชุม 
นายสพุันธุ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการ เป็นประธานท่ีประชุมฯ กล่าวต้อนรับผู้ เข้าร่วมประชุม และเร่ิม

จากการแนะน ากรรมการรวม 7 ท่านและผู้บริหารรวม 6 ท่าน ท่ีเข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้ซึง่ประกอบด้วย 
กรรรมกำรผู้เข้ำประชุม 
1. นายสพุนัธุ์  มงคลสธีุ ประธานกรรมการ 
2. นายพฒิุพนัธ์ เตยะราชกลุ กรรมการ 
3. นายสมชยั อภิวฒันพร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

4. นางมาลีรัตน์ ปลืม้จิตรชม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

5. นายวิสสตุ เศรษฐบตุร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
6. นางรวิฐา  พงศ์นชิุต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
7. นายอภิศกัด์ิ   ตนัติวรวงศ์ กรรมการอิสระ 
 

ผู้บริหำรของบริษัท 
1. นายสพุนัธุ์  มงคลสธีุ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2. นายพฒิุพนัธ์ เตยะราชกลุ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอาวโุส สายงานอ านวยการ 
3. นางสาวสวุรรณี ลี่ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร สายงานขายและการตลาดอินโดจีน 

4. นางสาวสพุร เลิศธีรปัญญาวงศ์ ผู้อ านวยการ – ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

5. นางอมัราภรณ์ ไวยาวจัมยั   ผู้จดัการ – ฝ่ายบญัชี 
6. นางสาวสธิุดา มงคลสธีุ ผู้อ านวยการ – ฝ่ายบญัชี,ฝ่ายการเงิน และเลขานกุารบริษัท 
ผู้ตรวจสอบบัญช ี
1. นายบญุญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ  กรรมการบริหารสว่นงานตรวจสอบบญัชี 
2. นางสาวธนตุรา  ตัง้อดุมนนัทกิจ ผู้จดัการสว่นงานตรวจสอบบญัชี 
ตัวแทนสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
1. นายสิทธิศกัด์ิ แพมณี 
ตัวแทนสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  
1. นายพล    พลพนาธรรม 
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ประธานฯ กล่าวเร่ิมการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2557 และได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่ามีผู้ ถือหุ้น
เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง จ านวน 42 ราย และโดยการมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชมุแทน จ านวน 66 ราย รวม
ทัง้สิน้  108 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้  619,155,294 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.375 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย แล้ว 
770,328,649 หุ้ น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อจากนัน้ประธานฯ ได้แจ้ง
หลกัเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

1) การออกเสียงลงคะแนน โดยจะนับ 1 หุ้ นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ ถือหุ้ น 1 ราย มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ จะ
แบ่งแยกจ านวนหุ้นเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ ยกเว้นกรณีผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ลงทนุตา่งประเทศ ที่แตง่ตัง้
ให้คสัโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ในการนบัคะแนนจะถือมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุ และออกเสียงลงคะแนน เว้นแตเ่ร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 

2) การลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ เข้าร่วมประชุมท่ี “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใดๆ ให้
ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียง และมอบให้แก่เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ เพ่ือน าไปตรวจนบัคะแนนเสียงตามจ านวนหุ้น 
ส่วนผู้ เข้าร่วมประชุมท่ีเห็นด้วยหรือไม่ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียง จะถือว่าเห็นด้วยและจะนบัคะแนนเสียง
ตามจ านวนหุ้น 

3) การรวบรวมผลคะแนนท่ีเห็นด้วยจะน าสิ่งท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม ส าหรับการลงคะแนนในวาระท่ี 5 การแต่งตัง้กรรมการบริษัท การตัง้แต่งเป็นการลงคะแนน
แตง่ตัง้คณะกรรมการแตล่ะท่าน ซึง่ในการลงคะแนนแตง่ตัง้กรรมการตามข้อบงัคบัท่ีบริษัทก าหนดไว้ ดงันี  ้

1. ผู้ ถือหุ้น 1 คนมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 หุ้น ตอ่ 1 เสียง  
2. ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตามข้อ 1 แต่งตัง้บุคคลคนเดียวหรือ

หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
3. บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผู้ ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ เท่า

จ านวนกรรมการท่ีจะพึ่งมี หรือจะมีแต่งตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตัง้ในล าดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึ่งมี หรือจะพึ่งแต่งตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียง      
ชีข้าดเพ่ิมอีก 1 เสียง 

4) หากท่านผู้ ถือหุ้นท่านใดมีค าถามในแตล่ะวาระท่านสามารถยกมือขอสอบถามจากกรรมการบริษัทได้ 
5) หากท่านผู้ ถือหุ้ นท่านใดมีความประสงค์จะเป็นอาสาสมัครในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง 

ท่านผู้ ถือหุ้นสามารถมาร่วมตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง แต่เน่ืองจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดเป็นอาสาสมคัร จึงขอ
เรียนเชิญนางสาวธนตุรา ตัง้อดุมนนัทกิจ ผู้จดัการสว่นงานตรวจสอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี 
จ ากดั ร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง 

ประธานฯ ได้แจ้งท่ีประชุมทราบเก่ียวกับการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่างๆ 
จากนัน้จงึน าท่ีประชมุเข้าสูร่ะเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
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วำระที่ 1 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2556 เม่ือวันที่ 26 เมษำยน 2556 
ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2556 ซึ่ง

ประชมุเมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2556 ตามรายละเอียดในเอกสารซึง่ได้จดัสง่พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นทกุท่านแล้ว  

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็น  ซึ่งเมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด
ซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม  ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้

มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2556 ซึง่ประชุมเม่ือ

วนัท่ี 26 เมษายน 2556 ตามท่ีประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้า
ร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยเห็นด้วย 619,155,214 เสียง, ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 80 เสียง 

 
วำระที่ 2 พจิำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ประจ ำปี 2556 

ประธานฯ ได้สรุปผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้ในรอบปี  2556 เพ่ือท่ีประชุมพิจารณารับทราบ โดยมี
รายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2556 ซึง่ได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมใน
ครัง้นี ้โดยสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

    ผลการด าเนินงาน 
รายได้รวม          18,758.88  ล้านบาท 
อตัราเติบโตของรายได้รวม  -8.83 % 
ก าไรสทุธิ                      221.84 ล้านบาท 
อตัราเติบโตของก าไรสทุธิ                   -40.28 %         
ฐานะการเงิน 
สินทรัพย์รวม               4,654.64 ล้านบาท 
หนีส้ินรวม   2,597.76  ล้านบาท                
สว่นของผู้ ถือหุ้น                                  2,056.88  ล้านบาท            
อตัราสว่นทางการเงินท่ีส าคญั 
อตัราก าไรขัน้ต้น                                       5.08 %    
อตัราสว่นก าไรสทุธิ                                   1.18 %    
อตัราสว่นผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น                  10.98 %   
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง                                  1.67 เท่า   
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น              1.26 เท่า                 
จากนัน้ ประธานฯ เสนอท่ีประชุมพิจารณาวาระต่อไป เน่ืองจากวาระท่ี 2 เป็นวาระเพ่ือทราบ ไม่มี

การลงคะแนนเสียง 
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วำระที่ 3 พจิำรณำอนุมัตงิบกำรเงนิประจ ำปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 
ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 

บริษัทฯ ได้จดัท างบการเงินประจ าปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ท่ีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรอง
แล้ว และเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาและอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฎอยู่ในรายงาน
ประจ าปี 2556 ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้ 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็น ซึง่ผู้ ถือหุ้นสอบถามเร่ืองดงันี ้
คุณบุญช่วย ตัง้วัฒนศิริกุล – ผู้ถือหุ้น 
1) ในปีท่ีผ่านมาเศรษฐกิจไม่ดีท าให้ยอดขายลดลงจากท่ีตัง้ประมาณการ 2 หมื่นกว่าล้านบาท

ลดลงเหลือ หมื่นแปดพนักวา่ล้านบาท ท าให้ก าไรลดลง อยากทราบปัจจยัท่ีท าให้ก าไรสทุธิลดลง 
2) บริษัทฯ แบ่งกลุม่สินค้าได้ 9 กลุม่ มีอตัราก าไรอย่างไร 
3) ผลิตภณัฑ์อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ อยู่ในช่วงอ่ิมตวัหรือยงั  
คุณสุพันธ์ุ  มงคลสุธี – ประธำนกรรมกำร 
1) ยอดขายลดลงเกิดจากการตัง้ส ารองหนีเ้สียปี 2556 จ านวน 140 ล้านบาท ท าให้ก าไรลดลง 140 

ล้านบาท ซึ่งการตัง้ส ารองดงักล่าวบริษัทฯ ยังคงต้องจ่ายภาษีอยู่ เปรียบเทียบจาก ปี 2556 ก าไร 221 ล้านบาท 
กบัปี 2555 ก าไร 371 ล้าน หากในปี 2556 ไมเ่กิดหนีเ้สีย 140 ล้านบาท ก าไรปี 2556 จะใกล้เคียงกบัปี 2555 และ
อีกปัจจัยหนึ่งเกิดจากในปี 2556 ยอดขายโน๊ตบุ๊ ค (Notebook) ลดลงกว่า 30% ซึ่งราคาต่อหน่วยของโน๊ตบุ๊ ค 
(Notebook) 20,000 บาทโดยเฉลี่ย แต่ราคาต่อหน่วยของมือถือ 10,000 บาท ดงันัน้การขายมือถือได้มากขึน้ไม่
สามารถชดเชยรายได้ของโน๊ตบุ๊ค (Notebook) ท่ีลดลง เป็นอีกหนึง่สาเหตใุห้ยอดขายของบริษัทลดลง  

2) กลุ่มสินค้าใหญ่ท่ีสดุคือ System Product Group (SPG) ,สินค้ากลุ่มท่ีมีก าไรขัน้ต้น (GP) สงู  มีก าไรขัน้ต้น 
(GP) อยู่ประมาณ 5-7%  และกลุ่มท่ีมีก าไรขัน้ต้น (GP) ต ่า มีก าไรขัน้ต้น (GP) อยู่ประมาณ 2-3% ใน 2 ปีท่ีผ่านมาบริษัทฯ มี
ก าไรขัน้ต้น (GP) เฉลี่ยท่ี 5% ถือวา่ท าได้สงูกวา่คา่เฉลี่ยของธุรกิจกลุม่เดียวกนัในตลาดโลกซึง่มีก าไรขัน้ต้น (GP) เฉลี่ยอยู่ท่ี 4% 

3) จากสถานการณ์ปัจจุบัน อตัราการเติบโตของ IT ไม่มาก ท าให้บริษัทวางแผนขยายตลาดไปสู่
ต่างประเทศและเพ่ิมผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย ท าให้ลูกค้ารู้จักสินค้าของบริษัทฯ มากขึน้โดยการท า E-commerce 
การขยายตลาดไปประเทศพม่าจะสร้างรายได้ชดเชยยอดขายท่ีหายไปภายในประเทศภายใน 3-4 ปีข้างหน้า โดย
ตัง้เป้ายอดขายในอีก 3 ปีข้างหน้าจะสร้างยอดขายไมต่ ่ากวา่พนัล้านบาทตอ่ปี และบริษัท พริซึม่ โซลชูัน่ส์ จ ากดั มี
ความสามารถในการท าก าไรได้ดีทกุปี   

คุณวัลลภ จรัสฉิมพลีกุล ผู้ถือหุ้น 
: กรรมการของบริษัทมีทัง้หมด 13 ท่าน แต่วนันีม้าร่วมประชุมจ านวน 7 ท่าน อยากทราบว่าเพราะ

เหตใุดกรรมการท่านอื่นจงึไมไ่ด้มาร่วมประชมุ  
 คุณสุพันธ์ุ  มงคลสุธี – ประธำนกรรมกำร 
: ชีแ้จงวา่กรรมการท่ีไม่มาในวนันีเ้ป็นกรรมการที่ครบวาระ และกรรมการชาวไต้หวนั ท่ีถกูแตง่ตัง้โดย

กลุ่มบริษัทซินเน็ค ซึง่มีบริษัทฯ ในเครืออยู่ทัว่โลก ในขณะเดียวกนันีม้ีประชมุพร้อมกนัของบริษัทฯในเครือซินเน็ค 



 

 - 5 - 

และเพ่ือไม่ให้เป็นการสิน้เปลืองค่าใช้จ่าย จึงมอบหมายให้ทีมผู้บริหารด าเนินการการประชุม ซึง่ทีมผู้บริหารของ    
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ได้รับความไว้วางใจ ในเร่ืองการบริหารจดัการด้วยดีตลอดมา  

คุณประสิทธ์ิ โรจนะพฤกษ์ ผู้รับมอบฉันทะ 
1) โครงสร้างรายได้ของกลุ่มท่ี 9 กลุม่ผลิตภณัฑ์ประเภทอปุกรณ์สื่อสาร ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมาเพราะ

เหตใุดยอดขายไมเ่ติบโต 
2) ภาพรวมของตลาดโน๊ตบุ๊ค (Notebook) ในปี 2557 มีแนวโน้มอย่างไร 
3) Commercial product ท่ีบริษัทฯ จะเน้นมากขึน้  มีศกัยภาพในทางการตลาดอย่างไร 
คุณสุพันธ์ุ  มงคลสุธี – ประธำนกรรมกำร 
1) ในปีแรก บริษัทน าเข้า HTC แต่ตลาดในประเทศไทยนัน้ HTC ยงัไม่เป็นท่ียอมรับมากเท่าท่ีควร 

ส่วนในตลาดจีน กลบัเป็นท่ียอมรับ จึงท าการปรับกลยุทธ์การขายโดยการส่งออกไปประเทศจีนแทน  และในปีท่ี
สองและท่ีสามยอดขายลดลงอย่างตอ่เน่ือง เน่ืองจากไมม่ีการขายสง่ออกส าหรับสินค้า HTC 

2) ในปี 2556 ตลาดโน๊ตบุ๊ค (Notebook) ไม่เติบโต เน่ืองจากพฤติกรรมการใช้ของผู้บริโภคเปลี่ยนมา
ใช้  Smartphone และ Tablet แทน จงึสง่ผลให้ยอดขายลดลง 30% และในปี 2557 ยอดขายมีแนวโน้มลดลงอีก10%  

3) สินค้ากลุ่ม Commercial ปี 2556 เติบโตได้ดี แต่ปี 2557 มีข้อจ ากดัด้วยปัญหาการเมืองท าให้
งบโปรเจคของภาครัฐชะลอตวัลง ขบัเคลื่อนช้า หากปัจจยัด้านการเมืองดีขึน้คาดว่าในไตรมาสท่ี 3-4 จะดีขึน้ ใน
ตลาดภาคเอกชนยังไปได้ดี ในปีนี ้บริษัท พริซึ่ม โซลูชั่นส์ จ ากัด พยายามท าตลาดในกลุ่มสินค้าท่ีแตกต่างจาก
บริษัทอื่น และภายในบริษัทมีการจดัสรรทีมงานเข้ามาดแูลในสว่นของกลุม่ Commercial มากขึน้ 
 เมื่อไมม่ผีู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม  ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้

มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยเห็นด้วย 619,307,305 
เสียง, ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 0 เสียง 

 
วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ส ำหรับผลประกอบกำรปี 2556 

และกำรจัดสรรก ำไรเพื่อเป็นทุนส ำรองตำมกหหมำย ประจ ำปี 2556 
ประธานฯ ได้แถลงให้ท่ีประชุมทราบวา่ ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 

115 ก าหนดห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษัทฯ ยงัมียอดขาดทนุสะสม
อยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ตรงกับข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 50 
และมาตรา 116 ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 
10 ของทุนจดทะเบียน ตรงกับข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 51 อนึ่ง บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นใน
อตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีและเงินส ารองตา่งๆ แล้ว  
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ส าหรับผลประกอบการในปี 2556 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 
213,250,903 บาท (สองร้อยสิบสามล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าร้อยสามบาทถ้วน) และมีก าไรสะสมท่ียังไม่ได้
จดัสรร จ านวน 767,665,295 บาท (เจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดล้านหกแสนหกหมื่นห้าพนัสองร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมตัิการจดัสรรก าไรจากผลการ
ด าเนินงานปี 2556 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในรูปแบบการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท 
พร้อมทัง้จดัสรรก าไรสทุธิเพ่ือเป็นทนุส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2556 เพ่ิมเป็นจ านวนเงิน 9,500,000 บาท (เก้า
ล้านห้าแสนบาทถ้วน) รวมเป็นทนุส ารองทางกฏหมายทัง้สิน้ 80,000,000 บาท (แปดสิบล้านบาทถ้วน) 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดให้ วนัท่ี 1 เมษายน 2557 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล
ประจ างวดปี 2556 และวันท่ี 2 เมษายน 2557 เป็นวันรวบรวมรายช่ือส าหรับการรับเงินปันผลโดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้น ทัง้นีบ้ริษัทฯ ก าหนดให้ วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2557 เป็นวนัจ่ายเงินปันผลประจ างวดปี 
2556 แก่ผู้ ถือหุ้น 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็น  ซึ่งเมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด
ซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม  ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้

มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นเงินปันผล และทุนส ารองตามกฎหมาย

ประจ าปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยเห็นด้วย 619,309,826 เสียง, ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 0 เสียง 
 

วำระที่ 5    พจิำรณำอนุมัตกิำรแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
ประธานฯ ได้แถลงให้ท่ีประชุมทราบว่า เน่ืองจากในวาระท่ี 5 นีป้ระธานฯ เป็นหนึง่ในกรรมการที่ครบ

ก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ จึงขอให้คณุสมชยั อภิวฒันพร กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
เป็นประธานฯ ในท่ีประชมุแทน ในวาระนี ้

คณุสมชยั อภิวฒันพร ได้แถลงให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 
21 ประกอบกับข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 18 ก าหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการต้อง
ออกจากต าแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามโดยอตัรา หรือใกล้เคียงท่ีสดุ ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม
ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสดุกบัหนึ่งในสาม กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงั
การจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนัว่าผู้ ใดจะออกส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้
เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง โดยในปีนีม้ีกรรมการท่ีจะต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่าน ได้แก่ 

1. นายสพุนัธุ์  มงคลสธีุ 
2. นายวีระชยั ศรีขจร 
3. นายต ูช ูว ู
4. นายหลิน ไท่ หยาง 
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ทัง้นีบ้ริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการลว่งหน้าระหวา่งวนัท่ี 6 มกราคม - 7 กมุภาพนัธ์ 2557 ปรากฎวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลใดเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอท่ี
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการบริษัทท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่ง โดยเสนอช่ือ
กรรมการบริษัทท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ท่าน กลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นายสุพนัธุ์  
มงคลสธีุ นายต ูช ูว ูนายหลิน ไท่ หยาง  นอกจากนีย้งัเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ นางสาวศิริวรรณ 
สกุัญจนศิริ เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทแทน นายวีระชัย ศรีขจร ท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
เน่ืองจากกรรมการท่ีถกูเสนอช่ือ เป็นผู้ทรงคณุวฒิุท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม และมีความเช่ียวชาญหลากหลายอาชีพ   
มีภาวะผู้น า มีวิสยัทัศน์กว้างไกล มีประวตัิการท างานท่ีโปร่งใส สามารถแสดงความคิดเห็นอนัเป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี   

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็น  ซึ่งผู้ ถือหุ้ นสอบถามเร่ือง
พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ ดงันี ้

นำยวัลลภ จรัสฉิมพลีกุล -  ผู้ถือหุ้น 
: สอบถามถงึกรรมการสองท่านคือ นายต ูช ูว ูและ นายหลิน ไท่ หยาง วา่ท าหน้าท่ีอะไรในบริษัทบ้าง 
คุณสมชัย อภวัิฒนพร - กรรมกำรอสิระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

 : นายต ูช ูว ูเป็นประธานบริษัทซินเน็คท่ีประเทศไต้หวนั และดแูลบริษัทซินเน็คทัว่โลก ทกุครัง้ท่ีมีการประชมุ
กรรมการบริษัท นายตู ชู วู จะเข้าร่วมประชุมทุกครัง้ การบริหารงานในบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
มอบหมายให้คุณสพุันธุ์ มงคลสุธี ซึ่งเป็นประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และคณุพุฒิพนัธ์ เตยะราชกุล 
ต าแหน่งรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอาวโุส และยงัมีการประชมุร่วมกนั ผ่านวีดีโอ conference อย่างสม ่าเสมอ 
 คุณพุฒพิันธ์ เตยะรำชกุล - กรรมกำร 
 : อธิบายเพ่ิมเติม ดงันี ้นายตู ชู วู เป็นประธานในเครือบริษัทท่ีมียอดขายทั่วโลกประมาณ 30,000 ล้าน
เหรียญ นอกจากนีย้ังลงทุนครอบคลมุหลายประเทศ เช่น แอฟริกา ตะวนัออกกลาง อเมริกา ญ่ีปุ่ น ไต้หวนั ออสเตรเลีย 
ท างานร่วมกับบริษัทฯ มานาน และเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัททุกครัง้ ส่วนนายหลิน ไท่ หยาง ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสว่นการวางแผนและการจดัการทางการเงิน มีการติดตามและตรวจสอบข้อมลูทางการเงินอย่างต่อเน่ือง 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใด
ซกัถามและแสดงข้อคิดเห็น ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชุมลงมติเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลดงันี ้

5.1) นำยสุพันธ์ุ มงคลสุธี 
มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิเลือกตัง้นายสพุนัธุ์  มงคลสธีุ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งของกรรมการ

อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยเห็นด้วย 619,398,246 เสียง, ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 80 เสียง 
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5.2) นำงสำวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ  
มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติอนมุตัิเลือกตัง้นางสาวศิริวรรณ สกุญัจนศิริ แทน นายวีระชยั  ศรีขจร เข้า

ด ารงต าแหน่งของกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยเห็นด้วย 619,588,516 เสียง, ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 0 เสียง 

5.3) นำยตู ชู วู 
มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตัง้นายตู ชู ว ูกลบัเข้าด ารงต าแหน่งของกรรมการอีกวาระ

หนึง่ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
โดยเห็นด้วย 603,365,216 เสียง, ไมเ่ห็นด้วย 16,203,300 เสียง, งดออกเสียง 140,000 เสียง 

5.4) นำยหลิน ไท่ หยำง 
มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิเลือกตัง้ นายหลิน ไท่ หยาง กลบัเข้าด ารงต าแหน่งของกรรมการ

อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยเห็นด้วย 603,365,106 เสียง, ไมเ่ห็นด้วย 16,203,300 เสียง, งดออกเสียง 140,110 เสียง 
 
วำระที่  6      พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนปี 2557 ส ำหรับกรรมกำรบริษัท กรรมกำรตรวจสอบ และ

กรรมกำรคณะชุดย่อย 
ประธานฯ ได้แถลงให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กรรมการมีสิทธิได้รับ

คา่ตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น 
ตามข้อบังคับหรือตามท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นจะพิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็น
หลกัเกณฑ์ และก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไปหรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้
ให้ได้รับเบีย้เลีย้ง และสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ ความในวรรคก่อน ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของ
พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ  ซึ่งได้รับเลือกตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัท ในอันท่ีจะได้รับค่าตอบแทนหรือ
ผลประโยชน์จากบริษัทฯ ในฐานะท่ีเป็นลกูจ้างบริษัทฯ  

การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการคณะชุดย่อย ได้ผ่านการ
พิจารณาอย่างรอบคอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  ก่อนขออนุมตัิจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท 

โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้ก าหนดค่าตอบแทนรวมส าหรับกรรมการ กรรมการตรวจสอบ  และ
กรรมการคณะชุดย่อย ไม่เกิน 3,500,000 บาท และในปี 2557 บริษัทฯ ได้ก าหนดค่าตอบแทนรวมส าหรับ
กรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการคณะชดุย่อย ไมเ่กิน 3,500,000 บาท ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
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 ค่ำตอบแทนกรรมกำรแยกตำมรำยคณะ ต ำแหน่ง 
2557 (ปีที่เสนอ) 

(บำท) 
2556 
(บำท) 

1.1 คณะกรรมการบริษัท ประธาน 30,000 30,000 
กรรมการ 20,000 20,000 

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 20,000 20,000 
กรรมการ 18,000 18,000 

1.3 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ประธาน 18,000 18,000 
กรรมการ 18,000 18,000 

1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน ประธาน 18,000 18,000 
กรรมการ 18,000 18,000 

1.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการ ประธาน 18,000 18,000 
กรรมการ 18,000 18,000 

1.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย ประธาน 18,000 18,000 
กรรมการ 18,000 15,000 

1.7 คณะกรรมการธรรมาภิบาล ประธาน 18,000 18,000 
กรรมการ 18,000 18,000 

ค่ำตอบแทนรวมกรรมกำรบริษัท  
กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรคณะชุดย่อย  

ไม่เกนิ 
3,500,000 

ไม่เกนิ
3,500,000 

   หมายเหต ุ: กรรมการของคณะชดุย่อย (ข้อ 1.3-1.7) ท่ีเป็นผู้บริหารจะไมไ่ด้รับเบีย้ประชมุจากการเข้าร่วมประชมุ 
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็น ซึ่งเมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด

ซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้
มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิค่าตอบแทนส าหรับกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

ชุดย่อยของบริษัทส าหรับปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ี
เข้าร่วมประชมุ โดยเห็นด้วย 618,405,516 เสียง, ไมเ่ห็นด้วย 3,000 เสียง, งดออกเสียง 1,300,000 เสียง 
 

วำระที่ 7 พจิำรณำอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ ำปี 2557 
ประธานฯ ได้แถลงให้ท่ีประชมุทราบว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 

120 ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการ
แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ และตรงกบัข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 61 ก าหนดวา่ ผู้สอบ
บัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าท่ีใดๆ ของบริษัทฯ และเพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ข้างต้น โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติให้แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจากบริษัท         
เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2556 ดงัมีรายนาม ดงัตอ่ไปนี ้

1) นายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลิศ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4068 
2) นายบญุญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 7900 
3) นางสาวนิตยา  เชษฐโชติรส  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4439 

โดยท่ีผู้สอบบญัชีดงักล่าว ได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ และแสดงความเห็นเก่ียวกบั    งบ
การเงินประจ าปีของบริษัทฯ หากผู้สอบบญัชีรับอนุญาตดงักลา่วไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบญัชี จ ากดั สามารถจดัหาผู้สอบบญัชีรับอนุญาตรายอื่นจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั เพ่ือท า
หน้าท่ีดงักล่าวได้ และเห็นควรให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ าปี 2557 
โดยให้ผู้สอบบญัชีได้รับค่าตอบแทนในการสอบบญัชีจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจ านวนเงินรวม 970,000 บาท 
เพ่ิมขึน้ 37,000 บาทจากค่าตอบแทนปี 2556 คิดเป็น 3.97% ทัง้นีผู้้สอบบญัชีดงักล่าวไม่มีความสมัพนัธ์หรือมีส่วน
ได้สว่นเสียกบับริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว  

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็น ซึง่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเร่ือง
การก าหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีบริษัทฯ ประจ าปี 2557 ดงันี ้

นำยวัลลภ จรัสฉิมพลีกุล – ผู้ถือหุ้น 
: เพราะเหตใุดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีจงึเพ่ิมขึน้จากปี 2556 
นำยบุญญฤทธ์ิ  ถนอมเจริญ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต  จำกบริษัทเคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด 
: ชีแ้จงว่าสาเหตท่ีุเพ่ิมขึน้เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงระบบ ERP ส่งผลให้ขอบเขตการตรวจสอบงาน

เพ่ิมขึน้ ซึง่อตัรานีเ้ป็นอตัราท่ีเหมาะสม 
มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและค่าตอบแทน ประจ าปี 2557 ด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยเห็น
ด้วย 619,595,516 เสียง, ไมเ่ห็นด้วย 113,000 เสียง, งดออกเสียง 0 เสียง 
 
วำระที่ 8  พจิำรณำอนุมัตกิำรเพิ่มเตมิวัตถุประสงค์ในกำรรับจ ำนองของบริษัทฯ   

ประธานฯ ได้แถลงให้ท่ีประชมุทราบวา่ เพ่ือเป็นการสง่เสริมการขายและบริหารความเสี่ยงต่างๆ ประธานฯ 
เสนอท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์และแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วตัถปุระสงค์) 
ของบริษัทฯ โดยเพ่ิมเติมข้อความ ดงันี ้“รับจ านองเพ่ือค า้ประกนัหรือเพ่ือเป็นหลกัประกนัการช าระหนีข้องลกูหนี ้
อนัเกิดจากการซือ้ขายสินค้าของบริษัท รวมถงึการไถ่ถอนจ านองดงักลา่ว”  

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเท็จจริงและเหตผุลข้างต้นแล้ว เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นพิจารณาอนมุตัิการเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์และแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วตัถปุระสงค์) ในการรับ
จ านองของบริษัทฯ เพ่ือเป็นการสง่เสริมการขายและบริหารความเสี่ยงตา่งๆของบริษัทฯ 
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จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็น ซึง่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเร่ือง
พิจารณาอนมุตัิการเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์ในการรับจ านองของบริษัทฯ  ดงันี ้

นำยบุญช่วย ตัง้วัฒนศิริกุล – ผู้ถือหุ้น 
1) บริษัทฯ ก าหนดเง่ือนไขในการค า้ประกนัของคูค้่าของบริษัทฯ อย่างไร 
2) การตัง้ส ารองหนีสู้ญ 140 ล้านบาท ดังกล่าวบริษัท ฯ ขายสินค้าให้กับเอกชน, รัฐบาลหรือ

รัฐวิสาหกิจ และคาดวา่จะสามารถเรียกเก็บหนีไ้ด้ภายในปี 2557 หรือไม ่ 
คุณสุพันธ์ุ  มงคลสุธี – ประธำนกรรมกำร 
1) บริษัทฯ ก าหนดให้ธนาคารค า้ประกนั หรือทรัพย์สินหรือเงินสด โดยบริษัทฯ มีทีมงานท่ีดแูลด้าน

การประเมินศกัยภาพทางการเงินและตรวจสอบประวตัิลกูค้า 
2) บริษัทฯ ท าการค้ากับภาคเอกชนเท่านัน้ กรณีนีเ้กิดจากบริษัทเอกชนดงักล่าว ยังไม่ได้รับการ

ช าระเงินจากภาครัฐวิสาหกิจ ซึง่คาดวา่มีความเป็นไปได้ท่ีจะทยอยรับช าระหนีภ้ายในปี 2557 
มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์และแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ 

ข้อ 3 (วตัถุประสงค์) ในการรับจ านองของบริษัทฯ  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้า
ร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยเห็นด้วย 619,708,516 เสียง, ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 0 เสียง 
 
วำระที่ 9    พจิำรณำเร่ืองอื่นๆ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมเสนอเร่ืองอื่นๆ เพ่ือการพิจารณา รวมทัง้สามารถซกัถามและ
แสดงข้อคิดเห็นในวาระท่ีผ่านมา หรือเก่ียวกบัเร่ืองอื่นๆ เพ่ิมเติม โดยสรุปได้ดงันี ้

นำยธนพงศ์ ธนกุศล – ผู้ถือหุ้น 
: สอบถามในประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้
1) สญัญาท่ีซินเน็คเป็นตวัแทนจ าหน่าย Lenovo Acquire จะมีผลกระทบต่อยอดขายของ Server 

ย่ีห้ออ่ืนท่ีบริษัทฯ จ าหน่ายอยู่หรือไม ่ 
2) บริษัทฯ ไปเป็นผู้จดัจ าหน่ายในประเทศพมา่ จะตัง้ใครเป็น System Integrator (SI) ของบริษัท ฯ 
3) คูค้่าของบริษัทฯ จะมอง บริษัท พริซึม่ โซลชูัน่ส์ จ ากดั เป็นผู้ ค้าแข่งหรือไม ่
4) บริษัท ทุนภัทร จ ากัด (มหาชน)  ซึ่งเคยเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ได้มีการคุยกับบริษัทฯ ก่อนท่ีจะ

ขายหุ้นออกไปหรือไม ่
5) กระบวนการส่งมอบสินค้า ในกรณีลกูค้าท่ีตัง้ส ารองหนีส้ญู 140 ล้านบาท มีหลกัฐานการตรวจ

รับ Maintenance Service Agreement (MA) หรือไม ่ 
นำยสุพันธ์ุ มงคลสุธี – ประธำนกรรมกำร 
: ชีแ้จงข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นข้างต้น ดงันี ้
1) การได้รับแตง่ตัง้เป็นตวัแทนขาย Lenovo จะเป็นการเพ่ิมความหลากหลายของสินค้า และสง่ผล

ให้ยอดขายเพ่ิมขึน้  ไมม่ีผลกระทบตอ่ Server ย่ีห้ออ่ืนท่ีเป็นตวัแทนจดัจ าหน่ายอยู่  
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2) บริษัทฯ เข้าไปเป็นผู้ ค้าปลีกในประเทศพม่า ซึง่ได้รับการตอบรับจากตลาดเป็นอย่างดี ในสินค้า
ย่ีห้อ Seagate, Cisco, WD ฯ อีกทัง้บริษัทฯ เป็นผู้น าทางการตลาดย่ีห้อ Cisco และบริษัทฯ มีโอกาสที่จะจ าหน่าย
ให้บริษัทฯ ท่ีไปลงทนุในประเทศพมา่  

3) กลุม่เป้าหมายของ บริษัท พริซึม่ โซลชูัน่ส์ จ ากดั เป็นประเภทลกูค้าเฉพาะกลุม่ (Niche Market) 
และจดัหาสินค้าให้กลุม่ System Integrator (SI) ลกูค้าจงึไมม่อง บริษัท พริซึม่ โซลชูัน่ส์ จ ากดั เป็นคูแ่ข่งกบับริษัท 
ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

4) สาเหตเุกิดมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนของบริษัท ทุนภทัร จ ากดั (มหาชน) จึงขายหุ้น
ในกลุม่ธุรกิจ IT ออกไป 

5) กรณีนีล้กูค้าขายสินค้าให้กบัภาครัฐวิสาหกิจ และอยู่ระหวา่งการจดัหาเงินเพ่ือมาช าระหนีใ้ห้กบั
บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้ ค้ากับรัฐวิสาหกิจโดยตรง ดังนัน้จึงไม่มีความเก่ียวข้องในเร่ือง Maintenance 
Service Agreement (MA) 

นำยสุภศร มันธนำกร – ผู้ถือหุ้น 
1) บริษัทฯ ได้มีการจดัท าประกนัความเสี่ยงจากการไมส่ามารถจดัเก็บหนีไ้ด้หรือไม่ 
2) ขอรายละเอียดของ บริษัท พริซึม่ โซลชูัน่ส์ จ ากดั วา่บริษัทฯ มีโอกาสในตลาด และสภาพการแข่งขนัอย่างไร 
นำยสุพันธ์ุ  มงคลสุธี – ประธำนกรรมกำร 
1) กรณีนีไ้มม่ี จากประสบการณ์ท่ีบริษัทฯ เคยท า มีคา่ใช้จ่ายสงู และไมค่รอบคลมุหนีท้ัง้หมด  
2) บริษัท พริซึ่ม โซลูชั่นส์ จ ากัด จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ท่ีเก่ียวกับ System Integrator (SI) ซึ่งจะมี

ส่วนช่วยผลักดันก าไรให้ถึง 100 ล้านบาท อาทิเช่น ในปี 2557 มีผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ Oplink TripleShield เป็น
กล้องเก่ียวกบัความปลอดภยั ถือเป็นสินค้ากลุม่ Home Product และ จอ EIZO เป็นต้น 

คุณกัลยำ  นิภำกร - ผู้รับมอบฉันทะ 
: ขอให้รายงานในเลม่มีรายละเอียดงบการเงินของบริษัทฯ ด้วย 
นำยสุพันธ์ุ  มงคลสุธี– ประธำนกรรมกำร 
: รับทราบเพ่ือพิจารณาในปีตอ่ไป ส าหรับปีนีท้่านสามารถเปิดดไูด้ในแผ่น CD แนบท้ายเลม่ 
คุณชัชชัย  คุณงำม - ผู้ถือหุ้น 
: ขอให้ผู้สอบบญัชี ตรวจสอบงบการเงินให้แล้วเสร็จเร็วขึน้ เพ่ือให้สามารถจดัการประชมุได้เร็วขึน้ 
นำยสุพันธ์ุ  มงคลสุธี– ประธำนกรรมกำร 
:  รับทราบและจะประสานงานกบัผู้ตรวจสอบบญัชี บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ตอ่ไป 
คุณสรวุฒ ิเลิศพลังสันต ิ- ผู้ถือหุ้น 
1) ในปี 2557 บริษัทฯ ก าหนดยอดขายเท่าไร  
2) ระบบ ERP ระบบใหมจ่ะเร่ิม Implement เม่ือไร 
3) คูแ่ข่งวางเป้า E-commerce  กบัคู่ค้าแบบ Business to Business (B2B) และมี Back To End 

ท าให้ร้านค้าเปิด E-commerce ได้ง่ายขึน้ บริษัทฯ มีการท าลกัษณะแบบนีห้รือยงั 
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4) มีความเป็นไปได้หรือไม่ท่ีบริษัทฯ จะรับ Claim สินค้าผ่านร้านสะดวกซือ้ 7-11 หรือไปรษณีย์
เพ่ือให้สะดวกขึน้ 

นำยสุพันธ์ุ  มงคลสุธี – ประธำนกรรมกำร 
1) ปี 2557 บริษัทฯ ได้วางแผนยอดขายเติบโต 10% แต่ปัจจัยผลกระทบจากสถานการณ์ทาง

การเมืองในปัจจบุนัท าให้ปี 2557 ยอดขายเติบโตน้อยกวา่ท่ีตัง้เป้าไว้ อาจจะเติบโตได้ในระดบั 3-5 % ทางบริษัทฯ 
พยายามควบคุมค่าใช้จ่ายให้ลดลง และใช้กลยุทธ์เน้นขายสินค้ากลุ่มท่ีมีก าไรขัน้ต้น (GP) สูง และขยายตลาด
พมา่ให้เติบโตระดบั 100-200% แตท่ัง้นีอ้าจไมส่ามารถชดเชยรายได้ภายในประเทศท่ีลดลง   

2) คณุพุฒิพันธ์ เตยะราชกุล-กรรมการ ชีแ้จงว่า ตัง้แต่พฤษภาคมจะเร่ิม Run Parallel โปรแกรม
ใหม่และระบบเก่าไปพร้อมกนัจนถึงสิน้เดือน มิถุนายน 2557 และคาดว่าจะเร่ิมใช้ระบบใหม่ภายในเดือนกรกฎาคม 
2557 

3) บริษัทฯ ท าธุรกิจประเภท Business to Business (B2B) อยู่แล้ว แต่เน่ืองจากระบบ ERP 
ระเบบเก่ายังไม่เอือ้อ านวย ดังนัน้การเปลี่ยนแปลง ERP ระบบใหม่จะท าให้บริษัทฯ สามารถท าธุรกิจประเภท 
Business to Consumer (B2C) ได้ง่ายขึน้ 

4) บริษัทฯ มีการตัง้ Elite-Partner แล้วจ านวน 40 ราย ซึ่งมีความเช่ียวชาญด้าน IT บางกรณี
สามารถช่วยแก้ปัญหาของลกูค้าท่ีหน้าร้านได้เลย ไมต้่องสง่ซอ่มท่ีส านกังานใหญ่ ท าให้ไมต้่องเสียเวลามาก  

คุณจักรธร สัมพัจฉรำกุล  - ผู้ถือหุ้น 
1) ขอให้อธิบาย เร่ือง Gain (Loss) on exchange rate 
2) ลกูค้าท่ีบริษัทฯ ตัง้หนีส้ญูจ านวน 140 ล้านบาท เคยมีประวตัิการซือ้ขายกบับริษัทฯ มาก่อนหรือไม่ 
นำยสุพันธ์ุ  มงคลสุธี 
1) เน่ืองจากเป็นข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับหลักการบัญชี ซึ่งต้องใช้เวลาในการอธิบาย ค าถามนีข้อ

มอบหมายให้ผู้ เช่ียวชาญทางด้านบญัชีอธิบายหลงัจบการประชมุ 
2) เป็นลกูค้าท่ีเคยมีประวตัิการซือ้ขาย และยงัคงมีการซือ้ขายอย่างตอ่เน่ือง 

 

 เม่ือไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นๆ เพ่ือการพิจารณา หรือสอบถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จงึกลา่วขอบคณุ 
ผู้ เข้าร่วมประชมุ และปิดประชมุเวลา 12.00 น. 
 

(ลงช่ือ)  
 

(นายสพุนัธุ์  มงคลสธีุ) 
ประธานกรรมการ 

ประธานท่ีประชมุฯ 

  

 
 

 (นางสาวสธิุดา มงคลสธีุ) 
เลขานกุารบริษัท 

 

 


